



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร (เฉพาะผู้ได้รับคะแนนการสรรหาและเลือกสรรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันจะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันจะจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จะมีหนังสือแจ้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัวเพื่อรับการจ้าง ต่อไป

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา ๑ ปี (ไม่เกินวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ากรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประสงค์ที่จะสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาหรือเลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ตามประกาศนี้เป็นอันยกเลิก

๓. ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรรายใดที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นได้รับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ไปแล้ว

หากผู้ได้รับการเลือกสรรไม่มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ นั้น สละสิทธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาในลำดับถัดไป เพื่อจ้างแทนผู้ได้รับการเลือกสรรที่สละสิทธิต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่สอบได้	รหัสประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๐๖	นางสาวสุภาวรรณ มณีจันทร์สุข
๒	๐๐๔	นางสาวทิพัลย์ สีมาตา
๓	๐๐๕	นางธนิดา ปึ้งชยชญ์
๔	๐๐๘	นางสาวพัฒนจิตา มณีจันทร์สุข
๕	๐๐๑	นางสาวศุภลักษณ์ บั้งเงิน
๖	๐๐๒	นายกรัณท์กมล สุภาวรรณรัตน์
๗	๐๐๗	นางสาวนฤมล ธรรมจักร์
๘	๐๐๓	นางวิลาวรรณ โพธิ์เหมือน
๙	๐๐๙	นางสาวนริศรา ท่อนคำ
๑๐	๐๑๐	นายวัชระ กิติ

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน